

## "สพฐ." เลื่อนสอบครูผู้ช่วย หลังยุบอ.ก.ค.ศ.-ขออย่าตระหนก เผยเลื่อนออกไปไม่นานเกิน 1 สัปดาห์

● นำเสนอเมื่อ 25 มี.ค. 2559

ปรับโครงสร้าง ศธ.ใหม่มีผลทำให้ สพฐ.เลื่อนสอบครูผู้ช่วย  
แจ้งมีความจำเป็น ปรับเปลี่ยนวิธีและกระบวนการสอบ  
รอความชัดเจนจากนโยบายจากกระทรวงก่อน เนื่องจากไม่มี  
อ.ก.ค.ศ.ทำหน้าที่จัดสอบแล้ว

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า  
ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04009/ว.1270 ลงวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2559  
เรื่องการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  
และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดยแจ้งให้ทราบว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(สพฐ.) ขอให้เลื่อนการสอบแข่งขันดังกล่าวไปก่อน เนื่องจาก สพฐ.พิจารณาแล้วเห็นว่า  
สืบเนื่องจากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค  
และเรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหญ่เล็กคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ  
ศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา  
และให้ออนอำนาจหน้าที่ไปเป็นอำนาจของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ของจังหวัดนั้นๆ

รองเลขาฯ กพฐ.กล่าวอีกว่า มีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการสอบแข่งขันดังกล่าว  
ซึ่งจะมีการประกาศรับสมัครสอบแข่งขันในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2559 รับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 4-10 เมษายน  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันวันที่ 20 เมษายน สอบข้อเขียนภาค ก. และภาค ข. วันที่ 7-8 พฤษภาคม  
สอบสัมภาษณ์วันที่ 9 พฤษภาคม เป็นต้นไป และประกาศผลการสอบแข่งขันภายในวันที่ 16 พฤษภาคม  
ออกไปก่อน เพราะอาจมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการและกระบวนการสอบ เนื่องจากที่ผ่านมา  
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบ ดังนั้นต้องรอความชัดเจนในระดับนโยบายก่อน

**"อย่างไรก็ตาม ขออย่าให้ผู้ที่จะสมัครสอบครูผู้ช่วยเกิดความตื่นตระหนก  
เพราะเป็นการเลื่อนออกไปไม่นานจะเกิด 1 สัปดาห์  
และยืนยันว่าไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของเด็กที่จะเปิดภาคเรียนในเดือนพฤษภาคมนี้อย่างแน่นอน"**  
รองเลขาฯ กพฐ.กล่าว.

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 25 มีนาคม 2559